



จดหมายข่าว มทร.อีสาน

RMUTI Newsletter

ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2551

www.rmuti.ac.th

เอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการ มทร.อีสาน

นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ปัจจุบัน มทร.อีสาน ได้ดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาครบ 3 ปีแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทร.อีสาน จึงได้จัดประชุมสัมมนา โครงการ “มองหน้า แลหลัง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ มทร.อีสาน ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดี ได้ร่วมกันพิจารณาระบบงาน แผนงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 5 ด้าน ที่ยังมีข้อจำกัดและข้อขัดข้องรวมทั้งการร่วมกันหามาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับคณะต่าง ๆ ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติในการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาในวิทยาเขต / คณะ / หน่วยงาน ให้แก่ผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย” อันได้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ Stakeholders เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (2551 - 2565) ของ มทร.อีสาน อีกด้วย ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2551 ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอหนองพอง จ.ขอนแก่น



มทร.อีสาน มุ่งอบรมนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.อีสาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาไปสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE : Center or Area of Excellence) ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.เบญจฉายา สุทธิพิณฑุ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย และสร้างเสริมประสบการณ์วิจัยเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกำหนดให้ศูนย์กลาง มทร.อีสาน เป็นเลิศทางด้านพลังงานและวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วช.ขอนแก่น เป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และด้านการผลิตบุคลากรทางช่างอุตสาหกรรม วช.กาฬสินธุ์ เป็นเลิศทางด้านแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วช.สุรินทร์ เป็นเลิศทางด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ วช.สกลนคร เป็นเลิศทางด้านบริการจัดการสุขภาพ และด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผศ.ดร.วิเชียร อุณหเรือน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ มีคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 48 คน



คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมนิเวศน์งาม ประกวดกา “กล้าบุญ กล้าบป” ในวันวิสาขบูชาโลก

จากกาที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ณ หองเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมโดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้ร่วมสักการบูชา และร่วมเวียนเทียนนั้น ในส่วนของ มทร.อีสาน ซึ่งท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในงานนี้ด้วยและได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายตกแต่งสถานที่กิจกรรม “กล้าบุญ กล้าบป” นวัตกรรมท่องสวรรค์ สัมผัสสนรก ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ ผศ.สมิต สมิตะสิริ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ และคณาจารย์ของคณะฯ รวมทั้งนักศึกษาในคณะฯ รับผิดชอบในส่วนนี้ ผลงานดังกล่าวสวยงาม และอลังการได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก



การประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 4/2551

มทร.อีสาน ได้จัดให้มีการประชุมสภา มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมแควเสด อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

- รับทราบผลการไปร่วมประชุมสัมมนาวิชาการที่ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ของ ผศ.ดร.วิเชียร อุ๋นเรื่อน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมและ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง ระหว่าง 7 – 9 พฤษภาคม 2551
- รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ.)
- เห็นชอบให้ มทร.อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือทางวิชาการกับ South China Agricultural University ประเทศจีน
- อนุมัติการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ราย
- อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสมของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 2 โครงการ เงิน 1,252,200.- บาท
- อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
- อนุมัติเงินรายได้สะสม มทร.อีสาน เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก (ไปวิจัยต่างประเทศ) เป็นเงิน 248,420.- บาท
- อนุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
- อนุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
- อนุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
- อนุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
- อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาใหม่ราชชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.อีสาน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่เกิดขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาให้แก่นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ผศ.ดร.วิเชียร อุ๋นเรื่อน เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร สว่าง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีคณาจารย์ของ มทร.อีสาน จากทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 คน





การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้แก่ บุคลากรของ **มทร.อีสาน** ทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวน 132 คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์และลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายในการบริหารงานของหน่วยงานลงได้ โดยสามารถบูรณาการเข้ากับระบบการควบคุมภายใน และระบบประกันคุณภาพ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน **มทร.อีสาน** ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญมาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ดังนี้ **คุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์** ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน **คุณอัจฉรา เอียงโฮม** รอง ผอ.สำนักฯ **คุณพงศ์พงา เนตรหาญ** ผู้ช่วย ผอ.สำนักฯ **คุณกรวรรณ ตันนิตีไพศาล** หัวหน้าสายงานตรวจสอบและประเมิน **คุณชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ** นักตรวจสอบภายใน

มทร.อีสาน ประณิเทศน์นักศึกษาใหม่

ศูนย์กลาง **มทร.อีสาน** จัดประณิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 โดยมีท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานในการประณิเทศน์และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ **อ.อุดม ล้อมวงศพานิช** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง **วิธีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ** **อ.ไพฑูรย์ พุทรมงคล** ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แนะนำวิธีการเรียนและการวัดผล **ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์** ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำวิธีการใช้ระบบ IT ในมหาวิทยาลัย **ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้บรรยายเรื่อง **นักศึกษา กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัย**



และช่วงเวลาสุดท้ายคณะกรรมการรองคณบดีนักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารอเนกประสงค์

ประชุมงานวิชาการกับมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี

นายอุดม ล้อมวงศพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สุรศักดิ์ ราตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารแผนและการคลัง เป็นตัวแทน **มทร.อีสาน** เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอธิการบดี University of Applied Sciences 12 แห่งจากรัฐ Bavaria ประเทศเยอรมนี และผู้แทนกระทรวง Science Research and Art ภายใต้โครงการ Bavaria-Thai Academic Cooperation Center ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยมีตัวแทนของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ม.ราชภัฏ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยของเอกชนอีก 3 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้



นายชาติ นกรวมศึกษา มอบรางวัลนักแข่งกีฬากีฬา สอ พรรยา

ท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** ให้การต้อนรับ **รศ.สุพรรณิ ภู่งาม** ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์และ **รศ.พินาณิน สาริยา** รองผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่เป็นผู้แทนของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา นำตำราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 81 หัวเรื่อง หัวเรื่องละ 1 เล่ม รวมเป็น 81 เล่ม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กลาง **มทร.อีสาน**

ประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี

ศูนย์กลาง **มทร.อีสาน** ให้การต้อนรับ **รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร** จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี **มทร.อีสาน** ซึ่งได้มาพบปะและสนทนากับกลุ่มผู้บังคับบัญชาที่เป็นตัวแทนของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมแฉ่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี



นักรักการว่านพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปกรรมฯ

คณะศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการเรียนการสอนของคณะฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผศ.ประเสริฐ วรธรรมรัตน์ ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ อ.บรรณชา ชันเขียว ฝ่ายหลักสูตรและตำราเรียน มทร.อีสาน เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 และ 6 – 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ



วิสาขบูชา - วันพุทธศาสนาโลก

กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 โดยมี ผศ.ดร.วีระประภา สิทธิลภ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ผศ.ยิ่งศักดิ์ พุทธิรักษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป เมื่อเวลา 8.30 – 10.00 น. ได้มีการเสวนาธรรมเรื่อง “ธรรมะกับการครองตน ครองคน ครองงานของนักศึกษา” โดย พระอาจารย์ไพโรจน์ และผู้เข้าร่วมงานได้เดินทางไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก เนื่องจากมีหลายประเทศที่พระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงามเช่น อินเดีย พม่า ทิเบต จีน และไทย ได้ช่วยกันผลักดันญัตตินี้ใน UN และในปีประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก เพราะประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธในสัดส่วนที่สูงมาก และศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยให้ความสำคัญมาก ชาวจีนเคยเรียกเมืองไทยว่า แดนพุทธภูมิ ประเทศสมาชิกจึงลงมติให้ไทยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ



วันพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์กลาง มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2551 กับข้าราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาว จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยเทศบาลนคร นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. ณ วัดพระนารายณ์มหาราช



ศูนย์บริหารการพัฒนาการศึกษา (5 วิทยาเขต) วันระดมความคิด เพื่อมุ่งสู่ทิศทาง การพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน กิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะนักศึกษา และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.อีสาน ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ดร.จิรวัฒน์ วิริงกร ผู้ช่วย ผอ.กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทิศทางในการพัฒนานักศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต และ เรื่องกระบวนการต้นแบบในการพัฒนานักศึกษา กฤดีศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาทุกวิทยาเขตฯ ของ มทร.อีสาน ผศ.ดร.วีระประภา สิทธิลภ (นครราชสีมา) อ.โยธิน ดามวรรณ (สกลนคร) ผศ.กาญจนา กุลวิฑิต (กาฬสินธุ์) ผศ.ฉลอง จะระ (สุรินทร์) และ อ.สมภพ อนันตสานต์ (ขอนแก่น) ได้ร่วมระดมความคิดเพื่อทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และวางแผนเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับนักศึกษาของ มทร.อีสาน และสนองตอบนโยบายที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา



วันประชุมทางวิชาการที่ Taiwan

ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ-
ฝึกอบรม มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วช.สกลนคร ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 5th Taiwan-
Thailand Conference : Agricultural for Improving Human
Life-The International Collaboration on Tropical Agriculture
ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ National Pingtung
University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

นอกจากการเข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังการ นำเสนอ
ผลงานวิจัยแล้ว สารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ มทร.อีสาน คือ
ทางด้านพืชศาสตร์ (Plant Sci : Industry) ภาควิชาพืชศาสตร์
ได้เสนอให้ มทร.อีสาน เชิญ Prof.Dr.Chen และ Assoc.Prof.Dr.chin
เป็น Visit Prof. มทร.อีสาน โดยทางไต้หวันมีทุนให้ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม
และ สิงหาคม
2551 และอาจส่ง
นักศึกษาไปศึกษาหรือ
ไปศึกษาหรือ
ฝึกงานที่สาขา
นี้ได้ อีกด้วย



ทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งประสานงานโดย ดร.เฉลิมพล
เยื้องกลาง นั้นทางภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เสนอให้ มทร.อีสาน
ส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทไปศึกษา และวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์
โดยทางมหาวิทยาลัย Pingtung จะออกค่าใช้จ่ายให้ช่วงที่นักศึกษา
ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 2 – 3 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป
นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการส่วนหนึ่งของ
มทร.อีสาน กับความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

อบรมหลักสูตรนักศึกษานิเทศ ที่ Australia

อ.โสภณ ผลประพุดติ และ อ.ซุสลิรัตน์ อรุณสง่ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
มทร.อีสาน ได้เดินทางไปฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรมีเดีย
ร่วมกับบุคลากรจาก มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ
มทร.พระนคร และ มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน 20 คน
ตามโครงการพัฒนาจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ณ The Academy of Information
Technology (AIT) ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 7 เมษายน
ถึง 7 พฤษภาคม 2551 นอกจากการได้ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ทางด้านเทคโนโลยีมีเดียแล้ว โครงการยังจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย The University of Sydney, Australian Catholic
University และ Central Queensland University (Sydney
Campus) อีกด้วย



ฝึกอบรมการใช้เครื่องกัดโลหะ ประเภทกัดหัว

คณะอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน อ.วัลลภ อรุณสง่
อ.พงษ์ศักดิ์ นาใจคง อ.สุทัศน์ ยอดเพชร และ นายประพันธ์
ยาวระ เดินทางไปฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์โครงการการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม เรื่องการใช้เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง (CNC High Speed Milling) ระหว่างวันที่ 25 –
31 พฤษภาคม 2551 ณ บริษัท Harding Bridge Port
ประเทศไต้หวัน ณ เมืองหนานเทา

เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
(CNC High Speed Milling) คือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ตัดเนื้อผิวงาน โดยใช้ความเร็วรอบของการหมุนเครื่องมือสูง
ทำให้งานมีคุณภาพ ประโยชน์ของเครื่องกัดโลหะ คือ ใช้ผลิต
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ผลิตแม่พิมพ์ได้ทุกชนิด



ฝึกอบรมการใช้เครื่อง E.D.M. ที่เมืองปักกิ่ง

อาจารย์จากโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ผศ.สุรพจน์ วัชรโรภากุล หัวหน้าสาขา ผศ.อวัช วิวัฒน์เจริญ
อ.ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล และ อ.กัมปนาท ถ้ายสูงเนิน เดินทางไปฝึกอบรมการใช้เครื่อง
Electrical Discharge Machine ที่บริษัท GF Agie Charmilles ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2551 E.D.M. เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการ
สร้างแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ซึ่งหลักการทำงานของเครื่อง ใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน โดยมีอิเล็กโทรดทองแดงเป็นตัวสปาร์คขึ้นรูปชิ้นงาน



สัมมนาบทบาทของวิทยุชุมชนในการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับเครือข่าย การศึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของวิทยุชุมชนในการพัฒนาประเทศ”



เพื่อระดมความคิดและผนึกกำลังของวิทยุชุมชนในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องสุนารี A โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยุชุมชนหลายท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 นายสมจิตร ทิมรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นายชาญชัย ศิริอมรรพธน หน.สถานีตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุนครราชสีมา นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชน-พันธมิตรแห่งนครราชสีมา ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี พล.ต.ชัยฤทธิ์ บัวซูลี ประธานชมรมวิทยุชุมชนนครราชสีมา นางอำมร บรรจง ผู้สื่อข่าวอาวุโส อสมท. จำกัด (มหาชน) และ อ.กรรณิการ์ โตะมีนา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มทร.พระนคร นอกจากนี้ยังมีผู้แทนเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน

อบรมผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มทร.อีสาน 2551 เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษารุ่นพี่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ “ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน 2551” ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของการเป็นผู้นำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ สามารถนำและคัดเลือกกิจกรรมนั้นทานการที่ เหมาะสมและมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก อ.จิราวุธ คุ่มจันทร์ โรงเรียนยางชัยพิทยาคม จ.สุโขทัย และคณะเป็นวิทยากรตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ 17-



20 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา

ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน โดย ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของกองฯ ไปศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาของ ม.อุบลราชธานี และ ม.ราชภัฏอุดรธานี ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2551



In-Service Training ของงานห้องสมุด

ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยุบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมบุคลากรประจำการ (In-Service Training) ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ไม่มีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด และประสบการณ์ในงานบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในส่วนงานแผนกห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เชิญ รศ.ดร.พวา พันธุ์เมฆา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยมี น.ส.วไลรัตน์ ชัยท้าว บรรณารักษประจำแผนกห้องสมุดเป็นผู้ช่วยวิทยากร



ศึกษาดูงานบริการ ศึกษาดูงาน

ผศ.ธัญภัค สังฆมานนท์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำคณาจารย์และบุคลากร ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักฯ จำนวน 37 คน ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงาน Library and Learning Resource Centre ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2551





.....ขอต้อนรับทุกท่านสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 พร้อมกับข่าวดีของอาจารย์หลายท่านที่ผ่านการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมติการประชุมสภา **มทร.อุบลราชธานี** ครั้งที่ 3/2551 และ 4/2551 ดังนี้

.....**รศ.ศักดิ์เดช สังคพัฒน์** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

.....**ผศ.นิคม เจริญ** สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป **.....ผศ.นิตยาภรณ์ ศิริธัญพงศ์** ผอ.กองบริหารงานบุคคล สาขาวิชา

การจัดการ.....**ผศ.นิตยา พันธุ์รัตนอิสระ** สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม **.....ผศ.จรเจษฎ์** แสงอาทิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม **.....ผศ.สมิต สมิตะสิริ** คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเซรามิก.....**ผศ.สนิท บุญกลุ่ม** สาขาวิชาออกแบบเซรามิก.....**ผศ.สุภาพ วีระปรียากร** สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ กลุ่ม 3 ท่านสุดท้ายนี้ได้ส่งผลงานเพิ่มเพื่อปรับจาก ๐.3 ระดับ 8 เป็น ผศ. **.....ขอแสดงความยินดี** กับทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายท่านที่กำลังทำหรือจะทำผลงานทางวิชาการ ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จโดยเร็ว.....และขอแสดงความยินดีกับ **อ.มยุรี สำตาลี** รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์.....**อ.สุรินทร์**

มณเฑียร หัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม **.....นางกชพร บุญเทียม** หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ **.....ขอต้อนรับ** บุคลากรใหม่สู่รั้ว “แคแสด” (พ.ค.51) **อ.อนุรักษ์ ชัยวิเชียร** สาขาวิชาช่างโลหะ.....**อ.อัญชลี บุญพามาลา** สาขา ICT.....**อ.ชัยวัฒน์ หอมสุวรรณ** วิศวกรรมโลหการ.....**อ.สุภาพ บุญเกิด** สาขาวิชาเคมี.....**อ.สิริพร วาสนาประเสริฐ** สาขาสถาปัตยกรรม และ **น.ส.อุไร ศรีอ่อนลี** บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด **.....ท่านสามารถส่งข่าวสารได้ที่ โทร 2291 และ 2296 หรือ E-mail u_lomwongpanich@hotmail.com และ neenyjunk@hotmail.com** พบกันใหม่ฉบับหน้า.....**“ผักแค”**



ทัศนศึกษาและดูงาน Italy และ France

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม **มทร.อุบลราชธานี** โดย **ผศ.สมิต สมิตะสิริ** คณบดีฯ ได้นำคณะอาจารย์ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ **ผศ.สนิท บุญกลุ่ม** **อ.ชิตชัย สายเชื้อ** **ผศ.ดร.เบ็ญจมา สุทธิพันธุ์** **อ.สุรพล ธนะสูตร** **อ.สุวัฒน์ชัย ไชยพันธ์** **อ.พิทักษ์ พรหมสถิต** **อ.พิสิฐ คลังกุล** **ผศ.ธวัชชานนท์ สิปปภากุล** **อ.กฤษฎา คูพันธ์** และ **อ.บขกรษ์ งามข้าศรีวิบูล** ไปทัศนศึกษาและดูงานเพื่อเก็บประสบการณ์และความรู้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2551 ณ ประเทศอิตาลี และฝรั่งเศส

อาจารย์ นทร.อีสาน เสนอผลงานวิจัยใน BCTI – CON 2008

งาน ECTI International Conference 2008 เป็นการจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีด้านข้อมูล ในงานนี้ **อ.เสกสรรค์ พลศรี** อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกับอาจารย์ของสาขาวิชา **อ.มงคล คูพิมาย** และ **อ.กำจัด ใจตรง** ในหัวข้อ **“A Modify Technique to Actively Damp Oscillation in the Input LC Filter of Three-Phase PWM Rectifier”** ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา **มทร.อุบลราชธานี** ในการไปเสนอผลงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม Maritime Park & Spa Resort จ.กระบี่



ประชุมคณะกรรมการบริหาร UBI นทร.อีสาน

ท่านอธิการบดี **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ **มทร.อุบลราชธานี** ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักอธิการบดี



นายคณบดีเยือนลงทรวงักงาน UBI นทร.อีสาน

ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม และคณะทำงาน UBI **มทร.อุบลราชธานี** ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานของ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำโดย **ผศ.ดร.อรสา โภคสานันท์กุล** ประธานกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้นำคณะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการบริหารงานเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551



ใครเป็นใครในบ้านเรา

คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ชาวศูนย์กลาง มทร.อีสาน ได้รู้จักหน้าตาของคนใน “บ้านเรา” เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งไม่รู้จักหน้า และเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อ เราจะนำลงจนครบทุกคนในบ้าน



นางสาววรรณิ์ ตระอพนิชย์
(สาขาวิชาการตลาด /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การตลาดระหว่างประเทศ)
M.B.A.



นางสาวเสวลักษณ์ จิตน้อม
(สาขาวิชาการเงิน /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (บัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)



นางสาวดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
(สาขาวิชาการเงิน / คณะบริหารฯ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ, การเงิน)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)



นางสาวรณานิฎฐ์ อัดตฤทธิ์
(สาขาวิชาการเงิน /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม.



นางสาวพรสวรรค์ สิงห์ยาม
(สาขาวิชาการเงิน /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การเงิน)



นายเมธา สุธีโรจน์
(สาขาวิชาการจัดการ /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)



นางปราณี สุกุลิทรเสศสีมา
(สาขาวิชาการจัดการ /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ.
(ธุรกิจศึกษา-ชาวเลอังกฤษ)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)



นางอัมพพร สีสามโนธรรม
(สาขาวิชาการจัดการ /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)



นางสาวชาตยา นิลพลับ
(สาขาวิชาการจัดการ/คณะบริหารฯ)
วศ.บ. (อุตสาหกรรม)
M.B.A. (Operation Management)



นายระบิล พันภัย
(สาขาวิชาการจัดการ /
คณะบริหารฯ)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)



นายนรรฐ์ รื่นกวี
(สาขาวิชาการจัดการ /
คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)



นายอนิรุช พิพัฒน์ประภา
(สาขาวิชาการจัดการ/คณะบริหารฯ)
บธ.บ. (การจัดการ-
การจัดการอุตสาหกรรม)
ชล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
กจ.ม. (การจัดการ)

Editor's Talk

กิจกรรมหนึ่งที่ต้องมีการเปิดภาคเรียนใหม่ นั่นก็คือ **“พิธีไหว้ครู”** เป็นวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในพิธีไหว้ครูนั้นบทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธรูป อยู่รกรคหนึ่งว่า **“วิชาจารณสัมบันโน”**

วิชา คือ ความรู้ จารณ คือการปฏิบัติ สัมบันโน คือความถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ วิชาจารณสัมบันโน จึงแปลได้ว่า **“ถึงพร้อมด้วยความรู้และการปฏิบัติ”** คือ **“ความรู้และการกระทำเป็นหนึ่งเดียวกัน”** หรืออาจจะกล่าวได้ว่า **“ในทฤษฎีมีปฏิบัติ และในปฏิบัติมีทฤษฎี”**

ความรู้ชั้น **“รู้จัก”** คือรู้สีกว่ารู้และ **“รู้จักจริง”** คือรู้ด้วยเหตุและผลนั้นไม่พอ ต้องถึงขั้น **“รู้แจ้ง”** คือรู้จากประสบการณ์ การกระทำ การปฏิบัติที่เป็นจริงเท่านั้นที่จะทำให้ให้นักศึกษาของเรามีคุณภาพตามเป้าหมายของ **“บัณฑิตนักปฏิบัติ”** ที่วางไว้

พิธีไหว้ครู จึงเป็นพิธีสำคัญ มีความหมายแฝงอยู่ในพิธีการ แทบทุกขั้นตอน และพิธีนี้ คงจะอยู่กับชาวไทยตลอดไปและตลอดกาล

พิเชษฐ์ สถิตยวิวัฒน์วงศ์
(pichetsatitwat@hotmail.com)

คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว

คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร.วินิจฉัย โชติสว่าง
คณะผู้บริหาร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

บรรณาธิการ

อ.พิเชษฐ์ สถิตยวิวัฒน์วงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.อุไรวรรณ ล้อมวงศ์พานิช

กองบรรณาธิการ

ศศ.กุลวดี พุทรมงคล
อ.ชมพูนุท มิวงาม
คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว มทร.อีสาน

ออกแบบและคอมพิวเตอร์

ศศ.ธวัชชานนท์ สิปปภากุล
อ.อัครชัย วิสุทธิพัฒน์สกุล
นางสาวทัศนีย์ เป็รียบจันทร์

จัดทำโดย : แผนกงานวารสาร

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง)